

# ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๗



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “The Smart City Solutions Awards ๒๐๒๔” ซึ่งเป็นการจัดการประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ เพื่อรับสมัครผลงานจากหน่วยงานที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดมาเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและบริหารจัดการเมือง และเป็นระบบที่ให้บริการมาแล้วอย่างน้อย ๖ เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเมืองที่มีผลงานโดดเด่น รวมถึงค้นหาโครงการต้นแบบของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยเปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมโครงการ “The Smart City Solutions Awards ๒๐๒๔” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๑๓

ด่วนที่สุด  
ที่ สศต.๐๓๐๑ /ว.๐๒๕๔๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี  
เลขที่รับ 6037  
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ 17 ก.ย. 2567

เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภายใต้โครงการ "The Smart City Solutions Awards 2024"

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ "The Smart City Solutions Awards 2024"

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ "The Smart City Solutions Awards 2024" ซึ่งเป็นการจัดการประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ เพื่อรับสมัครผลงานจากหน่วยงานที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดมาเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและบริหารจัดการเมือง และเป็นระบบที่ให้บริการมาแล้วอย่างน้อย ๖ เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเมืองที่มีผลงานโดดเด่น รวมถึงค้นหาโครงการต้นแบบของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยเปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวดนับตั้งแต่วันที่ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงขออนุมัติประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดของท่าน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์ ตามที่ท่านเห็นสมควร โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ <https://short.depa.or.th/y3AWc> หรือ QR Code ที่ปรากฏตามท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล นิมมานพิชรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

โทรศัพท์ ๐๖ ๒๙๖๒ ๙๖๒๙ (บุษยามาส) ๐๙ ๑๘๔๗ ๖๙๐๘ (ปรณัฐ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : scp@depa.or.th



QR เอกสารประกอบ